



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๓๕๕

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ/เลขานุการคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อดี-ข้อเสียการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ/ประธานที่ประชุม Dean Forum (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์)/เลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรและผู้บริหารสังกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่ที่ประชุม Dean Forum ได้จัดประชุมหารือการบริหารงานประจำเดือนกันยายน
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และได้สรุปผล
การหารือดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาบุคลากร

๑. ควรเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังโดยให้มี
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเกลี้ยอัตรากำลังโดย
เร่งด่วน ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรที่ต้องย้ายไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่น ผู้บังคับบัญชาต้อง
สื่อสารและชี้แจงให้กับบุคลากรรายดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจ และมีให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นการ
ลงโทษหรือกระทำผิด

๒. สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนของเลขานุการคณะ และ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีที่ เห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรและผู้บริหารสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสม

มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรและผู้บริหารสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดำเนินการ

ข้อเสนอแนะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละหลักสูตร ส่งผลให้ภาระงานของประธาน
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ควรพิจารณาปรับค่าตอบแทนให้กับประธาน
อาจารย์ประจำหลักสูตรให้เหมาะสม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งด้านงาน เงิน คน ทั้งนี้
เนื่องจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละหลักสูตรเป็นระบบใหม่ จึงทำให้พบ
กับอุปสรรคและปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ
คณาจารย์และบุคลากรแต่ละคณะให้มีการปรับตัวในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม มอบให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะไป
พิจารณาดำเนินการ

ข้อเสนอแนะเรื่องการทบทวนการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อขอความเห็นจากบุคลากร
ในการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อดี-
ข้อเสียการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อหารือในรายละเอียดร่วมกันและสรุปผลเสนอ
สภาฯ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นั้น ที่ประชุม Dean Forum ควรนำรายละเอียดที่ได้หารือร่วมกันในที่
ประชุม Dean Forum เสนอต่อคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อดี-ข้อเสียการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ เพื่อพิจารณาในรายละเอียด ก่อนนำเสนอสภาฯ พิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม มอบให้ที่ประชุม Dean Forum นำข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ